
สำเนา 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจำปี พ.ศ. 2565 
วันจันทร์ที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
----------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา ประธานสภา อบต. สรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา 
2. นายรณชัย ลาวดีพะเนา รองประธานสภา อบต. รณชัย ลาวดีพะเนา 
3. นายชาน จันทร์ทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ชาน จันทร์ทอง 
4. นายนิคม พัดเกาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่2 นิคม พัดเกาะ 
5. นายพา อยู่อุ่นพะเนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 พา อยู่อุ่นพะเนา 
6. นายบุญธรรม นอกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 บุญธรรม นอกกระโทก 
7. นายบุญเชิด บัวเมือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  บุญเชิด บัวเมือง 
8. นายพิทักษ์ ศรียงค์พะเนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 พิทักษ์ ศรียงค์พะเนา 
9. นายสมพงษ์ ปิดกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมพงษ์ ปิดกระโทก 

10. นายรุ่งโรจน์ เพ็ชรกลั่นพะเนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 รุ่งโรจน์ เพ็ชรกลั่นพะเนา 
11. นายปรีชา หรั่งทองหลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 ปรีชา หรั่งทองหลาง 
12. นายสนั่น วงศ์มะเริง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สนั่น วงศ์มะเริง 
13. นายสมพิศ ชิดโคกสูง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สมพิศ ชิดโคกสูง 
14. นายสุข งันเกาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 สุข งันเกาะ 
15. นายพล ลู่กระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 พล ลู่กระโทก 
16. นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ เลขานุการสภาฯ อรุณรัศมิ์ นะพรานบุญ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายวิษณุ อยู่อุ่นพะเนา นายก อบต. วิษณุ อยู่อุ่นพะเนา 
2. นายจวน สุขคงพะเนา เลขานุการนายก อบต. จวน สุขคงพะเนา 
๓. นายแดง เกรียมมะเริง รองนายก อบต. แดง เกรียมมะเริง 
4. นายธนัช กุยแก้ว รองนายก อบต. ธนัช กุยแก้ว 
5. นางสาวกาญจนา ภักดีสาร ผอ.กองช่าง กาญจนา ภักดีสาร 
6. นางสาวมนัสกานต์ มหัธนะศิลป์ ผอ.กองคลัง มนัสกานต์ มหัธนะศิลป์ 
7. นางบุบผา นรสาร ผอ.กองสาธารณสุขฯ บุบผา นรสาร 
8. นางสาวพนา ถึกพะเนา ผอ.กองศึกษาฯ พนา ถึกพะเนา 
9. นายสมสันติ  ขออินทร์กลาง นักพัฒนาชุมชน สมสันติ  ขออินทร์กลาง 

10. นายเสน่ห์  ประทุมรัตน์ นิติกร เสน่ห์  ประทุมรัตน์ 
11. นางสุนทรียา  บุญขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุนทรียา  บุญขาว 
๑๒. นางสาวมยุรี  เพ็ชรร์ราม นักทรัพยากรบุคคล มยุรี  เพ็ชรร์ราม 
๑๓. นางสาวปิยนุช หมื่นศักดิ์สุระ นักจัดการงานทั่วไป ปิยนุช หมื่นศักดิ์สุระ 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯจุดธูปเทียน  
เลขานุการสภาฯ                        บูชาพระรัตนตรัยและเริ่มเปิดการประชุมสภาฯ ต่อไปค่ะ 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  - เรื่องประธานสภาฯแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา        1.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ   ส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่ประชุม                             - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  - รับรองรายงานการประชุม 
นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
ประธานสภาฯ                        สมัยที ่3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2565 วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  

ขอเชิญประธานตรวจบันทึกการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 
นายสมพงษ์ ปิดกระโทก            - เรียนท่านประธานสภา ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานตรวจบันทึกฯ                ผม นายสมพงษ์ ปิดกระโทก ตำแหน่งประธานตรวจบันทึกการประชุมได้ 

ตรวจบันทึกการประชุมได้ตรวจและพิจารณาได้ละเอียดแล้วเห็นว่าเป็นไป 
ตามระเบียบวาระการประชุมทุกประการจึงขอเสนอที่ประชุมสภาฯ 
พิจารณาและรับรองการประชุมต่อไปครับ 
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นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา      - ตามท่ีประธานตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงานผลการตรวจ
ประธานสภาฯ                     บันทึกการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมาว่าถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นต่อไปผมขอ 

มติทีป่ระชุมครับ 
มติที่ประชุม                         - รับรองด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง งดออกเสียง  

๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู้ถาม 
- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาฯ ท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา       5.1 ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาฯ    หนองระเวียง เปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับ 
                                        พลเมือง ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากการให้เพื่อเป็นเหมืองสาธารณประโยชน์ 
                                        เป็นการใช้เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ บ้านโตนด หมู่ที่ 11  

ขอเชิญนิติกรชี้แจงให้ที่ประชุมด้วยครับ 
นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์              - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นิติกร                                  ผม นายเสน่ห์ ปทุมรัตน์ ตำแหน่งนิติกร ผมชี้แจงเส้นทาง 3 ไร่ นี้นะครับ  

เดิมทีเป็นเหมืองอยากให้สภาฯ เห็นชอบเพื่อจะเป็นเส้นทางสาธารณะแต่ตอนนี้
ยังไม่มีโครงการใดๆเลย หากสภาฯเห็นชอบก็จะเก็บไว้ทำประโยชน์ต่อไป และ
เห็นควรเสนอจังหวัดพิจารณา จังหวัดก็จะถามประชาคม, สภาฯ ว่าสภาพถนน
ปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับ 

นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา        - มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญธรรม นอกกระโทก        - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.หมู่ที ่4    ผมนายบุญธรรม นอกกระโทก  ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที ่4 เดิมจะใช้น้ำไปใช้ 

หนองม่วง ต่อมามีสภาพตื้นเขิน และเป็นถนนคอนกรีต ซึ่งได้ข้ามขั้นตอนมา
นานแล้ว ประชาคมท่ียื่นมาได้ประชุมกันเมื่อ 15 สิงหาคม ๒๕65 แต่ถนน
คอนกรีตที่ได้ทำทับเหมืองมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ผมขอถามนิติกรว่าถ้าผม
เห็นชอบครั้งนี้จะผิดหรือไม่ ถ้าให้ยกเลิกญัตตินี้ออกไปก่อนให้กาลเวลาผ่านไป 
เมื่อถนนชำรุดค่อยทำประชาคมมาใหม่ จะได้สมเหตุสมผลกว่านี้ได้หรือไม่ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายปรีชา หรั่งทองหลาง       - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.หมู่ที ่11   ผมนายปรีชา หรั่งทองหลาง ส.อบต.หมู่ที ่11 ท่านบุญธรรม กลับไปดูว่าตัวเอง 
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เป็น ส.อบต. มาพร้อมผมหรือไม่ จะมาบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ นิติกรก็ตอบไม่รู้
เรื่อง ระวังจะเจอ มาตรา 157 ถนนเส้นนี้เป็นเหมืองที่ตื้นเขินใช้ไม่ได้ ที่ผมมา
พูดวันนี้อยากให้เปลี่ยนจากเหมืองมาเป็นถนนคอนกรีตเพ่ือให้ถูกต้องครับ 

นายบุญธรรม นอกกระโทก         - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.หมู่ที ่4                        ผมนายบุญธรรม นอกกระโทก ตำแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผมขอเรียนที่ประชุม

ได้ทราบว่าผมไม่ได้ขัดขวางใดๆเลยแต่ผมอยากให้ทุกท่านทำอะไรขอให้ถูกต้อง
ตามขั้นตอนและตามระเบียบที่ทางการกำหนดไว้เท่านั้นเอง ไม่ผิดซ้ำ ครั้งที่ 2 
อีก ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์ ปิดกระโทก            - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.หมู่ที ่7 ผมนายสมพงษ์ ปิดกระโทก ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 7 ตามเส้นทางแผนที่แล้ว

ท่านขออนุญาตและทำตามขั้นตอนเรียบร้อยหรือยัง ผมไม่เห็นด้วยที่ท่านจะรื้อ
หรือสร้างต่อ ท่านบุญธรรมพูดก็ไม่ผิดถ้าทำถนนคอนกรีตหรือก่อสร้างใดๆบนที่
สาธารณประโยชน์ ต้องดูว่าได้ขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่า ถ้าทำไม่ถูกต้องผม
เสนอว่าให้ยกเลิกญัตติออกไปก่อนนะครับ 

นายปรีชา หรั่งทองหลาง           - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.หมู่ที่ 11                     ผมนายปรีชา หรั่งทองหลาง ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที ่11 ผมเห็นว่าท่านนายก 

วิษณุ สามารถแก้ไขปัญหาให้ทุกคน ผมก็ว่าดีแต่แทนที่จะมาแก้ปัญหากับมาตัด
ปัญหา ท่านสมพงษ ์  ส.อบต.หมู่ที ่7  นำข้อกฎหมายมาชี้แจง ผมก็ขอขอบคุณ
ครับ 

นายสมพงษ์ ปิดกระโทก            - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.หมู่ที ่7    ผมนายสมพงษ์ ปิดกระโทก ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที ่7 ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติม 

มาเอาครับ เพ่ือพิจารณาประกอบกัน ถ้ารู้ว่าผิดก็ควรถอนออกไป ถ้าหากภาย
ภาคหน้า หากดำเนินการครบถ้วนถูกต้องค่อยเสนอใหม่ก็ได้ขอขอบคุณครับ 

นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา      - ก็ได้อภิปรายกันพอสมควร ผมขอฟังจากนิติกรว่าเสนอญัตติมาเพ่ืออะไร 
ประธานสภาฯ   ขอเหตุผลด้วยครับ 
นายเสน่ห์ ปทุมรัตน์                 - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นิติกร                                   ผม นายเสน่ห์ ปทุมรัตน์ ตำแหน่ง นิติกร ผมคิดว่าหลายปีแล้ว ผมคิดว่าหลายปี

แล้ว ผมอยากปรับเหมืองให้เป็นถนนก่อนทำโครงการ ซึ่งต้องขอเปลี่ยนสภาพ
ก่อนค่อยทำถนนแต่โครงการนี้ เราไม่ได้ปรับสภาพเหมืองเป็นถนนก่อนทำให้
ขัดกัน เมื่อมีประชาคมมาผมเลยเสนอเข้าสภาฯครับเพราะการขอปรับสภาพ
เหมืองให้เป็นถนนต้องมีโครงการแผนพัฒนารองรับ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
จังหวัดผมขอความเห็นชอบไว้เฉยๆ เพ่ือดำเนินการในอนาคตแต่ไม่รู้ว่ากี่ปีครับ 

นายวิษณุ อยู่อุ่นพะเนา           - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายก อบต.    ผมนายวิษณุ อยู่อุ่นพะเนา ตำแหน่ง นายก อบต. ตามที่นิติกร เสนอญัตติมาผม 

ยอมรับว่าไม่ได้ดูเอกสาร ผมเคยไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่จังหวัด 
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ขั้นตอนยุ่งยากมาก ถ้าเอกสารไม่ครบก็ขอเพ่ิมเติม ถ้าไม่มีก็ตีตกเลย และมีเคส 
ที่ นายก อบต. เคยถูกดำเนินคดีด้วย ผมเห็นว่าตามเอกสารที่เสนอมารวมทั้ง
เอกสารไม่ครบถ้วนผมจึงขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อน เพ่ือจัดเตรียมเอกสารให้
ครบถ้วนต่อไปครับ 

นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา      - นายก อบต.ขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อนไม่มีพิจารณาความเห็นชอบนะครับ 
ประธานสภาฯ                                      
ที่ประชุม                             - รับทราบ 
นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา 5.๒ ญัตติเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประธานสภาฯ                       เพิ่มเติมฉบับท่ี ๒  
         - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วยนะครับ 
นางสุนทรียา  บุญขาว             - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นักวิเคราะหฯ์      ดิฉันนางสุนทรียา  บุญขาว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เนื่องจาก 

ทาง อบต.หนองระเวียง ได้รับงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้า ซึ่งจากการ
ตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่มีในแผนพัฒนาหลายโครงการ จึงขอเสนอแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ ดังนี้ 
 

โครงการที่จะเสนอเพื่อขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  

ลำดับที่ โครงการ หมู่ที่  งบประมาณ 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่สารวัตรถึงบ้านนาง

อัญชลี (หมู่ที่ 3 ต.หนองระเวียง) 
3 325,200 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายบรรจงถึงบ้าน
นางแปว (หมู่ที่ 3 ต.หนองระเวียง) 

3 364,600 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนน คสล.รอบบ้านถึง
บ้านนายประคอง (หมู่ที่ 3 ต.หนองระเวียง) 

3 387,600 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหนองฟานถึงสายตะคอง
หนองม่วง (หมู่ที่ 3 ต.หนองระเวียง) 

3 499,700 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนน คสล. รอบหมู่บ้าน
ถึงบ้านนายเล็ก (หมู่ที่ 3 ต.หนองระเวียง) 

3 360,800 

6 โครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดหนองม่วง (หมู่ที่ 3 ต.หนองระเวียง) 3 293,000 
7 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์รอบบึงทับช้าง จำนวน 25 จุด  

(หมู่ที่ 5 ต.หนองระเวียง) 
 
  

5 249,800 
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ลำดับที่ โครงการ หมู่ที่  งบประมาณ 
8 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย

กลางแจ้งบริเวณบึงทับช้าง (หมู่ที่ 5 ต.หนองระเวียง) 
5 418,100 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหน้าโรงเรียนบ้านทับช้าง
ถึงท่ีนายดุ่ย (หมู่ที่ 5 ต.หนองระเวียง) 

5 1,266,100 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายมีถึงเหมือง คสล. 
(หมู่ที่ 5 ต.หนองระเวียง) 

5 1,137,900 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบริษัทนานยูถึงมุมที่ 
นายศักดา (หมู่ที่ 6 ต.หนองระเวียง) 

6 489,200 

12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากแยกป้อมตำรวจ สภ.มะเริง ถึงแยก
โรงงานไดซิน (หมู่ที่ 6 ต.หนองระเวียง) 

6 1,418,000 

13 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์จากศาลพระพรหมถึงโรงงานนานยู 
จำนวน 50 จุด (หมู่ท่ี 6 ต.หนองระเวียง) 

6 496,700 

14 โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนจากร้านเม่าถึงป้อมตำรวจ สภ.มะเริง  
(หมู่ที่ 6 ต.หนองระเวียง) 

6 495,000 

15 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (หมู่ที่ 6 ต.หนองระเวียง) 6 23,900 
16 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อและบ้านเลขท่ี (หมู่ที่ 6 ต.หนองระเวียง) 6 367,200 
17 โครงการจัดทำระบบหอกระจายข่าว (หมู่ท่ี 7 ต.หนองระเวียง) 7 200,700 
18 โครงการเพิ่มถังเก็บน้ำและแผงโซล่าเซลล์ ประปาหมู่บ้าน จุดโรงเรียนบ้าน

มาบมะค่า (หมู่ที่ 7 ต.หนองระเวียง) 
7 625,600 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะค่าน้อยถึงหนองบัวศาลา 
ช่วงบริเวณท่ีนางพรประวีถึงท่ีนายแสวง (หมู่ที่ 7 ต.หนองระเวียง) 

7 919,800 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางจิราภรณ์ถึงแยกบ้าน
นายวรรณวงศ ์(หมู่ที่ 7 ต.หนองระเวียง) 

7 488,200 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางปรียาภรณ์ถึงแยก
บ้านนายปุ่น (หมู่ที่ 7 ต.หนองระเวียง) 

7 447,200 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านโรงเหล้าถึงที่ 
นางดาหวัน (หมู่ที่ 7 ต.หนองระเวียง) 

7 499,500 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบป่าสาธารณะ  
(หมู่ท่ี 8 ต.หนองระเวียง) 

8 1,528,000 

24 โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์รอบบึงชะอม จำนวน 50 จุด  
(หมู่ท่ี 8 ต.หนองระเวียง)  

8 496,700 
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ลำดับที่ โครงการ หมู่ที่  งบประมาณ 
25 โครงการปรับปรุงศาลาวัดหนองม่วง (หมู่ที่ 8 ต.หนองระเวียง) 8 115,400 
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนน คสล. เดิม  

ถึงนานางทุเรียน (หมู่ท่ี 9 ต.หนองระเวียง) 
9 729,600 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโค้งหนองหัวเสือถึงนานางควร 
(หมู่ที่ 9 ต.หนองระเวียง) 

9 487,300 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางดาถึงนานางปุ๋ย  
(หมู่ที่ 9 ต.หนองระเวียง) 

9 1,577,100 

29 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อและบ้านเลขท่ี (หมู่ที่ 9 ต.หนองระเวียง) 9 127,200 
30 โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ คสล.  (หมู่ที่ 9 ต.หนองระเวียง) 9 31,200 
31 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์วัดชะอม จำนวน 10 จุด  

(หมู่ท่ี 9 ต.หนองระเวียง) 
9 171,300 

32 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ คสล. จาก
หอพักนายนันถึงบ้านนายปู (หมู่ที่ 13 ต.หนองระเวียง) 

13 242,500 

33 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าร้านถูกดี  
(หมู่ท่ี 13 ต.หนองระเวียง) 

13 159,900 

34 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม (หมู่ที่ 13 ต.หนองระเวียง) 13 284,000 
35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.  

สายบ้านยายฉายถึงแยกบ้านนายแม็ก (หมู่ที่ 13 ต.หนองระเวียง) 
13 370,100 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้ำสาธารณะ บริเวณ
ศาลาประชาคม (หมู่ที่ 13 ต.หนองระเวียง) 

13 284,900 

37 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน จำนวน 30 จุด  
(หมู่ที่ 13  ต.หนองระเวียง) 

13 299,200 

38 โครงการติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด รั้วบริเวณรอบถนนเส้นหนองสมอ-หนองบัวศาลา  
(หมู่ท่ี 13 ต.หนองระเวียง) 

13 259,300 

39 โครงการติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด รั้วบริเวณวัดหนองสมอ (หมู่ท่ี 13 ต.หนองระเวียง) 

13 250,100 

40 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. จากนานายประเสริฐ หมู่ที่ 12 ถึงตำบล     
พระพุทธ 
 
  

12 3,247,100 
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ลำดับที่ โครงการ หมู่ที่  งบประมาณ 
41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหนองหัวเสือถึงถนนวงแหวน หมู่ที่ 9 9 2,609,300 
42 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายจากบ้านนางกฤชวรรณถึงไร่นายอินทร์ 

หมู่ที่ 2 บ้านหนองไทร ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
2 1,131,200 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากหมู่บ้านถึงลำช่องโค หมู่ที่ 14  
บ้านโนนมะกอก ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

14 2,821,000 

44 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางบ้านโตนด-บ้านหนองระเวียง  
ช่วงแยกบ้านยายหว่าง ถึงบ้านคุณอุ๋ย หมู่ที่ 10 บ้านโตนด ต.หนองระเวียง 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

10 191,300 

45 โครงการการปรับปรุงลาดยางสายทางบ้านโตนด-บ้านหนองระเวียง  
ช่วงหน้าคริสตจักร หมู่ที่ 10 บ้านโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

10 472,500 

46 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางบ้านหนองสมอ-บ้านทับช้าง  
ช่วงสนามบอลเมืองย่า ถึงโรงงานโนริฯ หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง ต.หนองระเวียง 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

6 453,600 

๔๗ โครงการปรับปรุงผิวทาง สายจากแยกป้อมตำรวจ สภ.มะเริง ถึงแยกหอพัก
กำไล หมู่ที่ ๖ บ้านทับช้าง 

๖ ๒,๑๑๑,๔๐๐ 

  รวมทั้งสิ้น   ๓๒,๒๒๕,๐๐๐ 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ โครงการ หมู่ที่  งบประมาณ 

1 เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบหมุนวนและระบบล้าง ย้อนสาร
กรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ เลขนวัตกรรม 01020005  จำนวน 2 เครื่อง 
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

- 1,896,000 

2 เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบหมุนวนและระบบล้าง ย้อนสาร
กรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ เลขนวัตกรรม 01020005  จำนวน 1 เครื่อง 
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

- 948,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นเงิน 2,844,000 
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โครงการที่จะเสนอเพื่อขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  

ลำดับที่ โครงการ หมู่ที่  งบประมาณ 
1 โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความ

ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
-               20,000  

    
แผนงานการเกษตร 

  

ลำดับที่ โครงการ หมู่ที่  งบประมาณ 
1 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติด้าน

การเกษตร 
- 80,000 

 

แผนงานการศึกษา 
ลำดับที่ โครงการ หมู่ที่  งบประมาณ 

1 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
สถานศึกษาและชุมชน 

- 255,000 

2 เงินอุดหนุนโครงการจัดหาอาหารกลางวันช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสให้แก่โรงเรียนบ้านทับช้าง 

- 294,000 

 

โครงการประสานแผน (ผ ๐๒/๒) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการปรับปรุงผิวทางสายจากบริษัทต้าทง หมู่ที่ 6  

บ้านทับช้าง ตำบลหนองระเวียง ถึงเขตตำบลหนองบัว
ศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

1ม014,200 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาง
ทองคำ หมู่ที่ 15 บ้านหนองพะลาน ตำบลหนองระเวียง 
ถึงตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา 

4,793,500 

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานาย
สำรอง หมู่ที่ 12 บ้านหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง 
ถึงตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา 

875,900 

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนา  นายอยู่ 
หมู่ที่ 10 บ้านโตนด ตำบลหนองระเวียงถึงตำบลพระพุทธ 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

1,989,300 

๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายแสวง  
หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า ตำบลหนองระเวียง ถึงตำบล
หนองบัวศาลา 

1,280,300 
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ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นางแว่น 

หมู่ที่ 13 บ้านหนองสมอ ตำบลหนองระเวียง ถึงตำบล
หนองบัวศาลา 

3,516,500 

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเดิม 
หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก ตำบลหนองระเวียง ถึงตำบล
พระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

1,891,700 

 
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ ๐๓) 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟถนนแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม

โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การ
ประจุแบตเตอรี่ในตัว ใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน
จากทางเข้าสระเพลง ถึงสำนักสงฆ์ จำนวน 53 ชุด 

3,660,000 

2 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟถนนแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การ
ประจุแบตเตอรี่ในตัว ใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน
ถนนเลี่ยงเมืองพระพุทธ-ด่านเกวียน ถึงถนนวงแหวน  
หมู่ที่ 9 จำนวน 32 ชุด 

2,211,000 

 
- ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาตำบลทั้ง ๒ ชุด เห็นชอบแล้วนะคะ ขอ
อนุญาตให้ท่านนายกฯ เสริมรายละเอียดค่ะ  

นายวิษณุ อยู่อุ่นพะเนา            - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายก อบต.    ผมนายวิษณุ อยู่อุ่นพะเนา ตำแหน่ง นายก อบต. ผมขอเพ่ิมเติมโครงการที่  

๔๑-๔๔ เจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจแล้วผมได้ขอโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ลำดับ
ที่ ๔๓,๔๔ เพิ่มคุณภาพน้ำ ทางกองทุนไฟฟ้าไม่มีบุคลากร จึงโอนมาให้ อบต. 
จัดซื้อจัดจ้างให้ ผมมีเรื่องจะชี้แจงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

มติที่ประชุม                         - รับรองด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง งดออกเสียง  
๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา      5.๓ ญัตติเพื่อพิจารณาคืนเงินให้กับผู้สูงอายุ ตามมาตรการในการป้องกัน 
ประธานสภาฯ              และแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน  

(จำนวน ๑ ราย) 
    - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วยนะครับ 
นายสมสันติ ขออินทร์กลาง        - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นักพัฒนาชุมชนฯ                    ผมนายสมสันติ ขออินทร์กลาง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน  ความเดิมนายเทียน 
                                          จีนมะเริง ได้รับเบี้ยยังชีพฐานะผู้รับเบี้ยหวัด และรับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน ซึ่งกรม 
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                                          ส่งเสริมฯ แจ้งให้ยุติให้ความช่วยเหลือ ต่อมามีหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 08106/ว 6899 ลว 16 กันยายน 2565 เรื่องแนวทาง
การดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย 

                                          ยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น 
                                               1. กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้ 
                                          สูงอายุ โดยเงินดังกล่าวรอนำส่งคืน และเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพแล้วองค์กร 
                                          ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าเป็นเงินสะสม ถือเป็นกรณีได้รับเงินรายรับและมี 
                                          การขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความให้องค์กร      

ปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืน เงินรายรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                                          การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
                                          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 94  

ข้อ 95 และข้อ 96 โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 
                                                  1.๑. ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเมื่อ 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสะสมได้โดย
ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
    ดังนั้นจึงขออนุมัติต่อสภาฯ เพ่ือใช้เงินสะสมนำคืนเงินแก่นายเทียน  

                                         จีนมะเริง จำนวน 20,000 บาท ต่อไปขอขอบคุณครับ 
นายสรสิทธิ์  ยอดวงศ์พะเนา       - มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบกับการ 
ประธานสภาฯ                         ใช้เงินสะสมเพื่อคืนเงินให้กับผู้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน 

หรือไม่ครับ 
มติที่ประชุม                         - รับรองด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง งดออกเสียง  

๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา    5.๔ ญัตติเพื่อพิจารณารายการโอนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ประธานสภาฯ               (จำนวน ๑ รายการ) 
    - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วยนะครับ 
นางสุนทรียา บุญขาว             - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ       ดิฉัน นางสุนทรียา บุญขาว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจง  

รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
    

                     รายการโอนลด                                 จำนวน    300,000 บาท 
                     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  เงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
  เงินอุดหนุนการไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 
                     ขอโอนจำนวน 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 700,000 บาท  
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                    รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่          จำนวน    300,000 บาท 
                     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 300,000 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการของ 

ครภุัณฑ์ ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ร่วมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
 

- ตามท่ีดิฉันชี้แจงไปแล้วมีท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอจบคำ
ชี้แจงแต่เพียงเท่านั้น ขอบคุณมากค่ะ 

นายสรสิทธิ์  ยอดวงศ์พะเนา    - ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงไปแล้วนั้น มีท่านใดจะสอบถาม 
ประธานสภาฯ                       เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม                         - รับรองด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง งดออกเสียง  

๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา      ๖.๑ ญัตติขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ               พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ 
    - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ 
นายสนั่น วงศ์มะเริง                 - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
ส.อบต.หมู่ที ่12                     ผม นายสนั่น วงศ์มะเริง  ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที ่12  ด้วยบา้นหนองระเวียง 
                                          หมูท่ี่ 12 ได้รับงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม(ครั้งที่ 2) ประจำปี  
                                         2565 โครงการถนนดินจากนานางธูป ถึง นานายสะอาด งบประมาณ 
                                         622,300 บาท แต่เนื่องด้วยยังติดปัญหาเรื่องที่ดินของชาวบ้านไม่ยินยอม 
                                         ขยายเขตถนนให้ตามโครงการคือกว้าง 4 เมตร แต่ถนน กว้าง 3 เมตรจึงไม่ 
                                         สามารถดำเนินการตามโครงการได้ จึงขอยกเลิกโครงการนี้ออกไป  

ขอบคุณครับ 
มติที่ประชุม                           - รับทราบ 
นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ        - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน     
ปลัด อบต.                            ดิฉัน นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ ตำแหน่ง  ปลัด อบต. ขอฝากให้กับทุกท่าน 
                                         เรื่องการทำโครงการต้องไปให้เจ้าของที่ข้างเคียงเซ็นต์ยินยอมมาก่อนเสนอ 
                                          โครงการ ถ้าเจอปัญหาจะได้เปลี่ยนโครงการใหม่ทันนะคะ หมู่บ้านจะได้ไม่ 
                                        เสียโอกาส ขอฝากไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
มติที่ประชุม                          - รับทราบ 
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นายปรีชา หรั่งทองหลาง  - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ส.อบต.หมู่ที ่11                      ผมนายปรีชา หรั่งทองหลาง ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที ่11 ขออนุญาตกระทู้ 

ถามสด ดังนี้ 
1. งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 3 โครงการ ฝากท่านประธานสภาฯ ไปยัง

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบว่าโครงการขณะนี้ว่าผลการดำเนินการเป็น
อย่างไร ขอให้ดำเนินการเร่งด่วน ทั้งจ่ายขาดเงินสะสม,งบประจำปี ๒๕65  
ที่เบิกตัดปีไว้ ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจะได้ชี้แจงให้ชาวบ้านได้ทราบ
ต่อไปเพราะผมมีไลน์กลุ่ม ตอนนี้งบไฟฟ้ากัลฟม์าอีก ท่านจะดำเนินการทัน
หรือไม่ ทำไมไม่ระบายงานออกมา ถ้าโครงการผมตกไปผมจะดำเนินการตาม  
มาตรา 157 กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้ติดตามผู้รับเหมา ที่อยู่ระหว่างประกัน ถ้ามีชำรุดให้ตามมา
ซ่อมแซมก่อนหมดสัญญาด้วยนะครับ 

                                             3. เรื่องท่ีส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ ต้องขอขอบคุณว่ารวดเร็ว  
แต่ถ้าจะดำเนินการใดๆให้แจ้งสมาชิก อบต.ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิษณุ อยู่อุ่นพะเนา          - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายก อบต.   ผม นายวิษณุ อยู่อุ่นพะเนา นายก อบต. ผมเข้าใจครับว่าท่านเป็นตัวแทน 
                                         ของประชาชน และงบไฟฟ้าอีก โดยทั่วไปผมอนุมัติไปแล้ว ขอให้ ผอ.กอง 
                                         ช่าง,ผอ.กองคลัง ชี้แจงด้วย ถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองไม่ทันแน่นอนนะครับ 
นางสาวกาญจนา ภักดีสาร - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองช่าง                ดิฉัน นางสาวกาญจนา ภักดีสาร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง งบอุดหนุน 
                                      เฉพาะกิจ ต้องถามพัสดุ เพราะว่ากำหนดรูปแบบแล้ว 11 โครงการ งบทั่วไป 
                                        ส่งที่ผู้อำนวยการกองคลังเรียบร้อยแล้ว กองช่างมีชี้แจงเท่านั้น ขอบคุณค่ะ 
นางสาวมนัสกานต์ มหัธนะศิลป์  - เรียนท่านประธานสภาฯ ส.อบต.,คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองคลัง               ดิฉัน นางสาวมนัสกานต์ มหัธนะศิลป์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง โครง 
                                         การมี 5 ตัว ยกเลิกไป 1 โครงการ คงเหลือ 4 โครงการ ส่วน E-bidding 
                                         ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ น่าจะไม่เกินอาทิตย์หน้า 
                                         จะลงระบบได้ค่ะ 
นายสรสิทธิ์ ยอดวงศ์พะเนา       - เราได้ร่วมกันประชุมจนครบระเบียบวาระแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่าน เรื่องอ่ืน 
ประธานสภาฯ                         ไว้คุยกันนอกรอบนะครับ ผมขอปิดการประชุม  
 
 

        ปิดประชุม เวลา 1๓.๐0 น.  
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           ลงชื่อ  อรุณรัศมิ์  นะพรานบุญ  ผู้บันทึกการประชุม  
                (นางอรุณรัศมิ์  นะพรานบุญ) 
                                                เลขานุการสภา อบต.หนองระเวียง 

 
 

ลงชื่อ   สรสิทธิ์  ยอดวงศ์พะเนา  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นายสรสิทธิ์  ยอดวงศ์พะเนา) 
               ประธานสภา อบต.หนองระเวียง 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภา อบต.หนองระเวียง ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๖ 
 

สมพงษ์  ปิดกระโทก 
(นายสมพงษ์  ปิดกระโทก) 
ประธานคณะกรรมการฯ 

 
    พา  อยู่อุ่นพะเนา       สมพิศ   ชิดโคกสูง 

(นายพา  อยู่อุ่นพะเนา)     (นายสมพิศ  ชิดโคกสูง) 
       กรรมการฯ            กรรมการฯ 

 
สภา อบต.หนองระเวียง มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ในการประชุมสมัยสามัญประจำปี  สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)  
เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

 
สรสิทธิ์  ยอดวงศ์พะเนา 

(นายสรสิทธิ์  ยอดวงศ์พะเนา) 
ประธานสภา อบต.หนองระเวียง 

 


